



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม)

โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4123, 4124 โทรสาร. 0-2241-9000 ต่อ 4102

ที่ มท 0891.4/จ 811

วันที่ 17 เมษายน 2551

เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาสในอาชีพอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนโดยกำหนดดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะจัดสรรงบประมาณตามโครงการ SML ให้กับหมู่บ้านและชุมชน (กรณีชุมชนได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เมืองพัทยา เทศบาลตำบลเฉพาะเทศบาลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามมาตรา 4 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าวผ่านระบบวีดิทัศน์ (Video Conference) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551 จากห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยให้หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหมู่บ้านและชุมชนแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งประชาชนในเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง และจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอ ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้ท้องถิ่นจังหวัดให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้มอบเป็นนโยบายสำคัญให้กับท้องถิ่นอำเภอในการสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

1. ศึกษา ทำความเข้าใจกับเอกสารแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
2. ประสานการดำเนินงานระหว่างที่ทำการปกครองจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีการทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจจัดประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือภาคส่วนต่างๆ ที่มีหน้าที่ในการสนับสนุน และติดตามการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ร่วมดำเนินงานกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ติดตามปัญหา อุปสรรค ในการดำเนิน โครงการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และอำเภอ พิจารณาหาทางแก้ไข

กรณีเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล ที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกเลิก ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แล้ว ซึ่งจะมีการจัดสรรงบประมาณ โครงการดังกล่าวตามขนาดของชุมชนนั้น ให้ท้องถิ่น จังหวัด ดำเนินการเพื่อให้การสนับสนุน และติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ชุมชน สามารถจัดประชุมประชาคม โดยมีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมประชุมครบตามหลักเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ ประชาชนที่อาศัยอยู่จริงในชุมชน

เนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล จึงขอให้ท้องถิ่นจังหวัดให้ความสำคัญในการ สนับสนุนการดำเนินงานในทุกระดับ หากมีปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับจังหวัด ให้รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยด่วน เพื่อจักได้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขในระดับนโยบายต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายสมพร ไร่บางยาง)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น